



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 6981

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 35.05 Ad Value: 29,792.50 PRValue (x3): 89,377.50

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: STAเพิ่มกำลังผลิตรายางแท่ง2แห่งขยายน้ำยางข้นเสร็จช่วงปลายปี

STAเพิ่มกำลังผลิตรายางแท่ง2แห่ง ขยายน้ำยางข้นเสร็จช่วงปลายปี

STA ไซท์ขยายลงทุนยางแท่งแล้วเสร็จอีก 2 แห่ง เพิ่มกำลังการผลิตที่โรงงานบึงกาฬ และโรงงานตรัง ดันกำลังการผลิตยางทุกประเภทรวมกันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3.1 ล้านตัน/ปี พร้อมขยายกำลังการผลิตน้ำยางข้นอีก 2 แห่ง ที่โรงงานนราธิวาส คาดเสร็จ ส.ค.นี้ และที่โรงงานสุราษฎร์ธานี คาดเสร็จ ธ.ค.นี้ หวังเพิ่มส่วนแบ่งยางในตลาดโลกเป็น 12%

นายวีรสิทธิ์ ลินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA กล่าวว่า ในช่วง 6 เดือนแรกที่ผ่านมา บริษัทได้เดินหน้าขยายกำลังการผลิตยางธรรมชาติตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้สินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสร้างการเติบโตแก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทได้ขยายกำลังการผลิตยางธรรมชาติแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ได้แก่ การขยายกำลังการผลิตยางแท่งในโรงงานจังหวัดบึงกาฬอีก 87,600 ตันต่อปีแล้วเสร็จปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา และ

การขยายกำลังการผลิตยางแท่งภายในโรงงานที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง อีก 70,080 ตันต่อปีที่เพิ่งแล้วเสร็จ ส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตรวม ณ ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3.1 ล้านตันต่อปี ตอกย้ำผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก

สำหรับการขยายกำลังการผลิตยางแท่งและน้ำยางข้นทั้ง 2 แห่ง ได้ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตใหม่แบบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียในระหว่างกระบวนการผลิต โดยไม่ต้องเพิ่มแรงงานใหม่เป็นจำนวนมาก ส่งผลดีต่ออัตราการผลิตรายางเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายเพิ่มความสามารถการผลิตยางเฉลี่ยเป็น 35 ตันต่อคนต่อปี ภายในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1 เท่าตัว จากปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 16 ตันต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ แม้อุปสงค์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีความกังวลต่อภาวะชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบด้านราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อที่

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และยังคงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงเดินหน้าขยายกำลังการผลิตตามแผนงาน โดยช่วงที่เหลือของปีนี้จะขยายกำลังการผลิตน้ำยางข้นแล้วเสร็จอีก 2 แห่ง ได้แก่ 1) การขยายกำลังการผลิตน้ำยางข้นภายในโรงงานจังหวัดนราธิวาส อีก 18,396 ตันต่อปี จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม และ 2) การขยายกำลังการผลิตน้ำยางข้นภายในโรงงานสุราษฎร์ธานี คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้ จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกถึง 113,004 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตรวม (ยางทุกประเภท) เพิ่มขึ้นเป็น 3.31 ล้านตันต่อปีภายในสิ้นปีนี้ ตามที่วางแผนไว้

“บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง จึงสามารถลงทุนขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนที่ผ่านมาใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน วงเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทมีความพร้อมขยายตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น และเพิ่มส่วนแบ่งอุตสาหกรรมยางในตลาดโลกเป็น 12% จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 10%” นายวีรสิทธิ์ กล่าว ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กันหูน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 550

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 19

ฉบับที่: 4515

หน้า: 9(ซ้าย)

Col.Inch: 20.58 Ad Value: 11,319

PRValue (x3): 33,957

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: STA ขยายลงทุน โรงงานยางแท่ง หนูนกำลังผลิต

STAขยายลงทุน โรงงานยางแท่ง หนูนกำลังผลิต

#STA #กันหูน - STA ขยายการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตยางแท่งที่โรงงานบึงกาฬอีก 87,600 ตันต่อปี และโรงงานตรังอีก 70,080 ตันต่อปี ตันกำลังการผลิตยางทุกประเภทรวมกันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3.1 ล้านตันต่อปี ส่วนการขยายกำลังการผลิตน้ำยางชั้นที่โรงงานนราธิวาส คาดแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ และโรงงานสุราษฎร์ธานีคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคมนี้ หนูนเป้าหมายเติบโตต่อเนื่อง

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA กล่าวว่า ในช่วง 6 เดือนแรกที่ผ่านมาบริษัท ได้เห็นหน้าขยายกำลังการผลิตยางธรรมชาติตามแผนงานที่วางไว้ ล่าสุดบริษัทได้ขยายกำลังการผลิตยางธรรมชาติแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ได้แก่ การขยายกำลังการผลิตยางแท่งในโรงงานจังหวัดบึงกาฬอีก 87,600 ตันต่อปีแล้วเสร็จปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา และการขยายกำลังการผลิตยางแท่งภายในโรงงานที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง อีก 70,080 ตันต่อปีที่เพิ่งแล้วเสร็จ ส่งผลให้กำลังการผลิต

รวม ณ ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3.1 ล้านตันต่อปี ตอกย้ำผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก

การขยายกำลังการผลิตยางแท่งและน้ำยางชั้นทั้ง 2 แห่ง ได้ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตใหม่แบบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียในระหว่างกระบวนการผลิต โดยไม่ต้องเพิ่มแรงงานใหม่เป็นจำนวนมาก ส่งผลดีต่ออัตราการผลิตรยางเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายเพิ่มความสามารถการผลิตยางเฉลี่ยเป็น 35 ตันต่อคนต่อปี ภายในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1 เท่าตัว จากปี 2563 เหลืออยู่ที่ 16 ตันต่อคนต่อปี

อย่างไรก็ดีช่วงที่เหลือของปีนี้บริษัทจะขยายกำลังการผลิตน้ำยางชั้นแล้วเสร็จอีก 2 แห่ง ได้แก่ 1. การขยายกำลังการผลิตน้ำยางชั้นภายในโรงงานจังหวัดนราธิวาส อีก 18,396 ตันต่อปี ที่จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม

และ 2.การขยายกำลังการผลิตน้ำยางชั้นภายในโรงงานสุราษฎร์ธานี คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้ จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกถึง 113,004 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตรวม (ยางทุกประเภท) เพิ่มขึ้นเป็น 3.31 ล้านตันต่อปีภายในสิ้นปีนี้ตามที่วางแผนไว้ และเพิ่มส่วนแบ่งอุตสาหกรรมยางในตลาดโลกเป็น 12% จากปีที่ผ่านมายุที่ 10%



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด
กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11556

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 36.65 Ad Value: 43,980

PRValue (x3): 131,940

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.จับตามะกันชะลอน้ำเข้ายางไทย

กยท.จับตามะกันชะลอน้ำเข้ายางไทย ครั้งแรกปี65ส่งออกยังดี-เก็บเงินเซสได้6.5พันล.

การยางแห่งประเทศไทย ระบุเก็บเงินเซส 6 เดือน ได้ 6,558 ล้านบาท จับตาคติตลาดโลกเปลี่ยนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิต อย่างสหรัฐอเมริกาและจีนชะลอน้ำเข้าผลจากเบรคความร้อนแรงเศรษฐกิจ

นายฉกรรภ์ ธรรมศิริพิท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดศัหวว่า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.) กยท.มีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมส่งออก (เงินเซส) ได้ประมาณ 6,558 ล้านบาท ใกล้เคียงช่วงเดียวกันของปี 2564 เก็บเงินเซสได้ประมาณ 7,000 ล้านบาท คาดว่าตลอดปี 2565 จะสามารถเก็บเงินเซส จากการส่งออกยางพาราได้ประมาณ 8,442 ล้านบาท จากการส่งออกยางพาราใกล้เคียงปีก่อนหน้า ส่วนราคาในประเทศคาดว่าทรงตัวในระดับที่เกษตรกรรับได้แน่นอน

“ราคายางพาราที่ปรับตัวลดลงมากในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง เพราะก่อนหน้านี้ราคายางพาราไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้น การลดลงถือเป็นการปรับฐาน แต่การปรับตัวลดลงขอให้เกษตรกรชาวสวนอย่ากังวล เพราะจากปริมาณการผลิตของไทยที่ลดลงประมาณ 4.8-5.2% จากผลผลิตปีก่อนที่มีประมาณ 4.9 ล้านตัน และความต้องการยางพารายังมีในตลาดโลกจะไม่มีทางเห็นราคา 3 กิโลกรัม 100 บาทอย่างที่หลายคนกังวลแน่นอน”

นายฉกรรภ์กล่าววว่า กยท.ประเมินสถานการณ์ราคายางพาราทุก 3 เดือน หลังสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อราคายางพาราในไทย ราคาน้ำมันและราคายางพาราไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างสมบูรณ์ เหมือนในอดีตที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น ราคายางพาราจะเพิ่มขึ้นตาม เพราะราคายางจะขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับความต้องการในตลาดโลก ความต้องการของประเทศผู้บริโภคอย่างสหรัฐอเมริกา และจีน

ทั้งนี้ กยท.กังวลกับสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและจีน ที่เป็นประเทศผู้ซื้อยางพารารายใหญ่ของโลก ขณะนี้รัฐบาลอเมริกายู่ระหว่างการเบรคความร้อนแรงของเศรษฐกิจ โดยการขึ้นดอกเบี้ยทำให้การบริโภคอาจลดลงกระทบต่อการบริโภคในประเทศ ส่งผลให้ลดกำลังการผลิตและอาจลดการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิต ไม่ต่างอะไรกับจีน ดังนั้น ต้องจับตาสถานะเศรษฐกิจประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกต่อไป

“การปรับลดลงของราคาตามราคาในตลาดโลก เกิดจากความต้องการในตลาดโลกลดลง ซึ่งยางพาราไทย ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมัน เหมือนในอดีตตลอด 20 ปี เพราะขณะนี้ม้เทคโนโลยีใหม่ ที่ผลิตวัตถุดิบแทนยางสังเคราะห์และยางพาราได้แล้ว ความต้องการของประเทศผู้บริโภคอย่างสหรัฐอเมริกาและจีน เงินบาทที่อ่อนค่าส่งผลให้ไทยได้รับเงินจากการส่งออกเป็นสกุลเงินบาทมากขึ้น”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkam Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หุ้น-การเงิน

วันที่: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3738

หน้า: 6(ล่างขวา)

Col.Inch: 21.76 Ad Value: 26,112

PRValue (x3): 78,336

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: STAขยายผลิตรายางแท่ง-น้ำยางข้น ต้นกำลังรวมกว่า3.1ล้านตันต่อปี

STAขยายผลิตรายางแท่ง-น้ำยางข้น ต้นกำลังรวมกว่า3.1ล้านตันต่อปี

ผู้จัดการรายวัน360° - “ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี” เดินหน้าขยายการลงทุนแล้วเสร็จอีก 2 แห่ง เพิ่มกำลังการผลิตยางแท่งที่โรงงานบึงกาฬอีก 87,600 ตันต่อปีและโรงงานตรังอีก 70,080 ตันต่อปี ต้นกำลังการผลิตยางทุกประเภทรวมกันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3.1 ล้านตันต่อปี ชูเทคโนโลยีและเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ขุดและการขยายกำลังการผลิตน้ำยางข้นอีก 2 แห่ง ที่นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี คาดแล้วเสร็จปลายปีนี้

นายวิโรจน์ ลิ่มเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA เปิดเผยว่า ช่วง 6 เดือนแรกที่ผ่านมารีษัท ได้เดินหน้าขยายกำลังการผลิตยางธรรมชาติตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้สินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสร้างการเติบโตแก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตยางธรรมชาติแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ได้แก่ การขยายกำลังการผลิตยางแท่งในโรงงานจังหวัดบึงกาฬอีก 87,600 ตันต่อปี แล้วเสร็จปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา และการขยายกำลังการผลิตยางแท่งภายในโรงงานที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง อีก 70,080 ตันต่อปี ที่เพิ่งแล้วเสร็จส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวม ณ ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3.1 ล้านตันต่อปี ต่อยอดผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก การขยายกำลังการผลิตยางแท่งและน้ำยางข้น

ทั้ง 2 แห่ง ได้ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตใหม่แบบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียในระหว่างกระบวนการผลิต โดยไม่ต้องเพิ่มแรงงานใหม่เป็นจำนวนมาก ส่งผลต่ออัตราการผลิตรายางเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายเพิ่มความสามารถการผลิตยางเฉลี่ยเป็น 35 ตันต่อคนต่อปี ภายในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1 เท่าตัว จากปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 16 ตันต่อคนต่อปี ทั้งนี้ แม้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

มีความกังวลต่อภาวะชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบด้านราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและยังคงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงที่เหลือปีนี้จะขยายกำลังการผลิตน้ำยางข้นแล้วเสร็จอีก 2 แห่ง คือน้ำยางข้นภายในโรงงานจังหวัดนราธิวาส อีก 18,396 ตันต่อปี ที่จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม และการผลิตน้ำยางข้นภายในโรงงานสุราษฎร์ธานี คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้ จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกถึง 113,004 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวม (ยางทุกประเภท) เพิ่มขึ้นเป็น 3.31 ล้านตันต่อปี ภายในสิ้นปีนี้ตามที่วางแผนไว้

“บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งจึงสามารถลงทุนขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมขยายตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น และเพิ่มส่วนแบ่งอุตสาหกรรมยางในตลาดโลกเป็น 12% จากปีที่ผ่านมามีอยู่ที่ 10%” นายวิโรจน์กล่าว.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

हुनอินไซด์ รายวัน

HOONINSIDE DAILY
Circulation: 5,000
Ad Rate: 50,000

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565

ปีที่: - ฉบับที่: -

จำนวนหน้า: 1 Ad Value: 50,000

หัวข้อข่าว: STA ขยายการลงทุนยางแท่งที่โรงงานบึงกาฬและตรังแล้วเสร็จ

หน้า: 10(เต็มหน้า)

PRValue (x3): 150,000

ศิลปิน: สีสี่

10



www.HoonInside.com

19 July 2022

บริษัทจดทะเบียน

Hooninside Magazine

STA

ขยายการลงทุนยางแท่ง

ที่โรงงานบึงกาฬและตรังแล้วเสร็จ
ต้นกำลังการผลิตรวมยางทุกประเภทเพิ่มขึ้น
เป็นกว่า 3.1 ล้านตันต่อปี



STA เดินหน้าขยายการลงทุนแล้วเสร็จ อีก 2 แห่ง เพิ่มกำลังการผลิตยางแท่ง ที่โรงงานบึงกาฬอีก 87,600 ตันต่อปี และโรงงานตรังอีก 70,080 ตันต่อปี ต้นกำลังการผลิตยางทุกประเภทรวมกันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3.1 ล้านตันต่อปี ชูเทคโนโลยีและเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ช่วยลดการเพิ่มแรงงานใหม่ ส่วนความคืบหน้าการขยายกำลังการผลิตน้ำยางข้นอีก 2 แห่ง ที่โรงงานนราธิวาส คาดแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ และที่โรงงานสุราษฎร์ธานีคาดว่าแล้วเสร็จเดือนธันวาคมนี้ มุ่งเป้าขยายเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดโลกจาก 10% เป็น 12%

นายวิรัช สีนเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนแรกที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้เดินหน้าขยายกำลังการผลิตยางธรรมชาติตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้สินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสร้างการเติบโตแก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตยางธรรมชาติแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นอีก

2 แห่ง ได้แก่ การขยายกำลังการผลิตยางแท่งในโรงงานจังหวัดบึงกาฬอีก 87,600 ตันต่อปีแล้วเสร็จปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา และการขยายกำลังการผลิตยางแท่งภายในโรงงานที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง อีก 70,080 ตันต่อปี ที่เพิ่งแล้วเสร็จ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวม ณ ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3.1 ล้านตันต่อปี ตอกย้ำผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก

การขยายกำลังการผลิตยางแท่งและน้ำยางข้นทั้ง 2 แห่ง ได้ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตใหม่แบบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียในระหว่างกระบวนการผลิต โดยไม่ต้องเพิ่มแรงงานใหม่เป็นจำนวนมาก ส่งผลดีต่ออัตราการผลิตรยางเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายเพิ่มความสามารถการผลิตยางเฉลี่ยเป็น 35 ตันต่อคนต่อปี ภายในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1 เท่าตัว จากปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 16 ตันต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ แม้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน มีความกังวลต่อภาวะชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบด้านราคาพลังงานและอัตรา

เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและยังคงได้รับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง จึงเดินหน้าขยายกำลังการผลิตตามแผนงาน โดยช่วงที่ผลของปีนี้จะขยายกำลังการผลิตน้ำยางข้นแล้วเสร็จอีก 2 แห่ง ได้แก่ 1) การขยายกำลังการผลิตน้ำยางข้นภายในโรงงานจังหวัดนราธิวาส อีก 18,396 ตันต่อปี ที่จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม และ 2) การขยายกำลังการผลิตน้ำยางข้นภายในโรงงานสุราษฎร์ธานี คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้ จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกถึง 113,004 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวม (ยางทุกประเภท) เพิ่มขึ้นเป็น 3.31 ล้านตันต่อปี ภายในสิ้นปีนี้ตามที่วางแผนไว้

“บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง จึงสามารถลงทุนขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนที่ผ่านมาใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน วงเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมขยายตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น และเพิ่มส่วนแบ่งอุตสาหกรรมยางในตลาดโลกเป็น 12% จากปีที่ผ่านมามีอยู่ที่ 10%” นายวิรัช กล่าว





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:36

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: เกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรชาวสวนยาง ฝ้าระวังโรคนิวโมโตซิสในช่อกหน้าฝน
ย้ำเกษตรกรหมั่นสังเกตสวนยาง...



NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

เกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรชาวสวนยาง ฝ้าระวังโรคนิวโมโตซิสในช่อกหน้าฝน
ย้ำเกษตรกรหมั่นสังเกตสวนยางของตน พร้อมป้องกันและกำจัดโรคก่อนลูกยางเสียหาย

18 ก.ค. 2565



views 32



รหัสข่าว: I-1220718000903

หน้า: 1/3



หัวข้อข่าว: เกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรชาวสวนยาง ฝ้าระวังโรครอยยางพาราในช่วงหน้าฝน
ย้ำเกษตรกรหมั่นสังเกตสวนยาง...

นายวสันต์ สุงสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง กล่าวเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ระวังโรคที่จะตามมาสร้างความเสียหายต่อยางพาราในช่วงฝนตก ซึ่งโรคที่ส่งผลเสียต่อยางพาราหลักๆ ได้แก่ โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา โรคใบร่วงจากเชื้อราไฟทอปธอราและโรครากขาว ย้ำเกษตรกรหมั่นสังเกตสวนยางของตน พร้อมป้องกันและกำจัดโรคก่อนลุกลามเสียหาย จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 สวนยางพาราในจังหวัดตรัง มีอยู่ 490,473.10 ไร่ จากเนื้อที่ทำการเกษตรทั้งหมด 878,164.57 ไร่

ด้าน นางสุกษชา ณ พัทลุง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เปิดเผยว่า มีรายงานข้อมูลสถานการณ์โรคใบร่วงยางพาราและโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 พบว่า เริ่มพบการเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่ ในบางพื้นที่ของอำเภอย่านตาขาว สิทาและนาโยง จำนวน 664 ไร่ 130 ไร่ และ 50 ไร่ ตามลำดับ คิดเป็น 0.1 % ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งจังหวัด โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ เกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. หรือเชื้อรา *Colletotrichum* sp. อาการเริ่มจากใบแก่ เป็นรอยช้ำแล้วขยายใหญ่ขึ้นจนเปลี่ยนเป็นสีคล้ำขอบแผลชัด เนื้อเยื่อแห้งเป็นสีน้ำตาลถึงขาวซีด รอบแผลไม่มีสีเหลืองล้อมรอบขณะที่ลักษณะอาการใบร่วงที่เกิดจากเชื้อรา *Phytophthora* spp ใบร่วงทั้งที่มีสีเขียวสดและสีเหลือง โดยที่ก้านใบข้างใต้มีน้ำยางเกาะติดอยู่ เมื่อนำใบยางเป็นโรคมาสะบัดเบาๆ ใบย่อยจะหลุดทันที และโรครากขาว จะพบยางพาราเป็นโรคได้ทุกระยะการเจริญเติบโต เริ่มแรกจะไม่เห็นลักษณะผิดปกติของส่วนที่อยู่เหนือ



หัวข้อข่าว: เกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรชาวสวนยาง ฝ้าระวังโรคน้ำหน่าฝน
ย้ำเกษตรกรหมั่นสังเกตสวนยาง...

ดิน แต่มีน้ำยางไหลเยอะผิดปกติ เมื่อรากถูกทำลายอย่างรุนแรง จะยืนต้นตายที่ละต้นจนขยายเป็นวงกว้าง หรือเป็นหย่อม ๆ โรคดังกล่าวสามารถแพร่ระบาดโดยการพัดไปตามกระแสลม และน้ำฝน รวมถึงการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์หรือวัสดุปลูกจากแปลงที่เกิดโรค หากเกิดการระบาดจะส่งผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำยางได้ ในส่วนของการป้องกันกำจัด ขอแนะนำดังนี้ 1) ใส่ปุ๋ยบำรุงสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับต้นยางพารา เมื่อเกิดอาการใบเหลืองและร่วง ต้นยางจะสามารถสร้างใบใหม่ ออกมาทดแทนใบที่ร่วงเนื่องจากโรคได้อย่างรวดเร็ว 2) ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคที่ติดมากับใบที่ร่วงลงดิน และจะช่วยส่งเสริมให้ต้นยางแข็งแรง หากพบการระบาดเสียหายรุนแรง แนะนำให้เกษตรกรแจ้งประสานงานไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เพื่อขอคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่อไป

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรถไกรสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 05:44

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย เร่งรักษาเสถียรภาพราคายาง



NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

หน้าหลัก ทมวดหมู่ข่าว ▼ วิดีโอย้อนหลัง ▼ ถ่ายทอดสด
การยางแห่งประเทศไทย เร่งรักษาเสถียรภาพราคายาง



วันนี้ 18 กรกฎาคม 2565 นายสุภทัตน์ ต่างวิริยกุล รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานโครงการสัมมนาผู้ขายยางประจำปี 2565 ของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีสถาบันเกษตรกรที่ขายยางผ่านตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา และพนักงาน กยท. เข้าร่วม

รหัสข่าว: I-1220719000116

หน้า: 1/2



รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ด้านปฏิบัติการ กล่าวว่ กยท.มีนโยบายชะลอการขยายและโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง เน้นใช้นวัตกรรมเปลี่ยนรูปแบบการผลิต ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ย้ำกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้บริหารและปรับตัวตามสถานการณ์ของโลก ต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมีความต่อเนื่อง ในส่วนของตลาด กยท. พร้อมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางในทุกมิติ จากเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตาม พรบ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558

นายธาดา พรหมมี ผอ.ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา กล่าวว่ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานที่กำกับและควบคุมราคายางพารา ให้มีเสถียรภาพ เน้นให้เกษตรกรผลิตยางให้ตรงกับความต้องการของตลาด ได้กล่าวกับสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมกับตลาดกลางยางพาราเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองของราคายาง โดยปัจจุบันตลาดกลางยางพาราสงขลาสามารถต่อรองราคาให้กับเกษตรกรมีผลประโยชน์เพิ่มขึ้น 2 บาท/กก พยายามสร้างข้อมูลข่าวสารที่เป็นบวกและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุริดา พุกษุฒิม

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bangkokbiznews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 05:45

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

กรุงเทพธุรกิจ

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

© 18 ก.ค. 2565 เวลา 16:41 น. | 88



ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 68.55 สงขลา 68.30 (ก.ย.)
กรุงเทพฯ 68.75 สงขลา 68.50 น้ำยางชั้น 60% (ส.ค.) กรุงเทพฯ 43.10
สงขลา 42.85 (ก.ย.) กรุงเทพฯ 43.30 สงขลา 43.05



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bangkokbiznews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 05:45

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2565



THAILAND RUBBER PRICE ON 18 JULY 2022

OFFICE OF CENTRAL RUBBER MARKET

RUBBER AUTHORITY OF THAILAND

F.O.B. Price

BAHT/KILOGRAM

TYPE/GRADE	F.O.B. PRICE			
	AUGUST 2022		SEPTEMBER 2022	
	BANGKOK	SONGKHLA	BANGKOK	SONGKHLA
RIBBED SMOKED SHEET				
RSS 1	68.55	68.30	68.75	68.50
RSS 2	67.95	67.70	68.15	67.90
RSS 3	67.40	67.15	67.60	67.35
RSS 4	67.10	66.85	67.30	67.05
RSS 5	66.65	66.40	66.85	66.60
STANDARD THAI RUBBER				
STR 5L	63.00	62.75	63.20	62.95
STR 20	57.00	56.75	57.20	56.95
CONCENTRATED LATEX (HIGH AMMONIA 60% IN BULK)	43.10	42.85	43.30	43.05



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bangkokbiznews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 05:45

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

2. Auction Price

BAHT/KILOGRAM

TYPE/GRADE	Songkhla	Surathani	Nakorn - Sri thammarat	Yala	Nongkhai	Buriram
USS 3	57.47	57.38	56.88	-	-	-
USS (moisture) 3 - 5 %	56.20	55.65	54.55	-	-	-
USS (moisture) 5 - 7 %	54.81	-	-	54.19	-	-
USS (moisture) 7 - 10 %	-	-	-	-	-	-
RSS3	59.15	58.88	58.98	-	-	-

3. RAOT Local Price

BAHT/KILOGRAM

Field Latex DRC > 35%	53.00	49.75	48.00	-	-	-
Cup Lump 100 %	47.00	46.33	40.61	-	-	-
RATE	USD		JPY(100)	MYR	SGD	
BHT	36.59		26.45	8.22	26.18	



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

siamrath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 05:57

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.บุรีรัมย์ ติวเข้มเกษตรกรผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่
ยางพารา หวังลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่



หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง > อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค > กีฬา เศรษฐกิจ >

กยท.บุรีรัมย์ ติวเข้มเกษตรกรผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ ยางพารา หวังลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่



สยามรัฐออนไลน์ 18 กรกฎาคม 2565 18:17 น. ข่าวทั่วไป





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

siamrath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 05:57

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.บุรีรัมย์ ทิวเข้มเกษตรกรผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา หวังลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่

กยท.บุรีรัมย์ ทิวเข้มเกษตรกรผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา หวังลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และขายได้ราคา

การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา หวังลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการผลผลิตของกลุ่มแบบครบวงจร เชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม

วันนี้ (18 ก.ค.65) ว่าที่ร้อยตรี วีระชัย ศรีสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประธานพิธีเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา และเวทีเชื่อมโยงด้านการตลาดระหว่างบริษัทรับซื้อกับเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม สินค้ายางพารา ประจำปี 2565 โดยมีนายธนพันธ์ ชำนาญธนา ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน พร้อมหน่วยงานส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน จ.บุรีรัมย์ และเกษตรกรตัวแทนกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา จำนวน 16 แปลง จำนวน 45 คน เข้าร่วมอบรม ที่ห้องประชุมสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

siamrath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 05:57

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.บุรีรัมย์ ตีวงแหวนเกษตรกรผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา หวังลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

siamrath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 05:57

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.บุรีรัมย์ ตีวงแหวนเกษตรกรผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา หวังลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่

โดยมีการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ลักษณะยางก้อนถ้วยที่พึงประสงค์ จากบริษัท นอร์ทอีท มหาชน จำกัด , การบรรยายหัวข้อ ผลการรับจ้างแปรรูปยางก้อนถ้วยให้แก่สถาบันเกษตรกร ของกองจัดการโรงงาน 4 โดยหัวหน้ากองจัดการโรงงาน 4 การยางแห่งประเทศไทย และเวทีเสวนาหัวข้อ แปลงใหญ่ยางพาราก้าวที่สำคัญ เพื่อความยั่งยืนชาวสวนยาง โดยวิทยากรจากการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 5 นครราชสีมา





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

siamrath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 05:57

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.บุรีรัมย์ ดึงเข้มเกษตรกรผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา หวังลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่



นอกจากนี้ ยังมีเวทีสัมมนาถอดบทเรียน “การพัฒนาแปลงใหญ่ยางพารา ตามยุทธศาสตร์ ยางพารา 20 ปี” โดยคณะวิทยากร จากกองประสานนโยบายและวิชาการ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์

นายธนพันธ์ ชำนาญธนา ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า หลักคิดของการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ คือการมุ่งปรับเปลี่ยนระบบการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ขนาดใหญ่ มาสู่การรวมกลุ่มที่สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลมาช่วยในการผลิต รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยี ทำให้มีความสามารถในการจัดการผลิตผลผลิตอย่างมืออาชีพ ส่งผลให้คุณภาพสินค้าได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของคู่ค้า สามารถเข้าถึงการตลาดและมีอำนาจต่อรองทางการตลาดสูงขึ้น

จุดมุ่งหมายของเกษตรแปลงใหญ่ จึงอยู่ที่การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการผลผลิตของกลุ่มแบบครบวงจร การเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:54

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.บุรีรัมย์ ติวเข้มเกษตรกรผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา หวังลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ | สยามรัฐ |...

ภูมิภาค

กยท.บุรีรัมย์ ติวเข้มเกษตรกรผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา หวังลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่



สยามรัฐ

อัปเดต 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ติดตาม



กยท.บุรีรัมย์ ติวเข้มเกษตรกรผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา หวังลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และขายได้ราคา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:54

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.บุรีรัมย์ ตีวงเข็มเกษตรกรผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา หวังลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ | สยามรัฐ |...

การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา หวังลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการผลผลิตของกลุ่มแบบครบวงจร เชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม

วันนี้ (18 ก.ค.65) ว่าที่ร้อยตรี วีระชัย ศรีสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประธานพิธีเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา และเวทีเชื่อมโยงด้านการตลาดระหว่างบริษัทรับซื้อกับเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม สินค้ายางพารา ประจำปี 2565 โดยมีนายธนพันธ์ ชำนาญธนา ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน พร้อมหน่วยงานส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน จ.บุรีรัมย์ และเกษตรกรตัวแทนกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา จำนวน 16 แปลง จำนวน 45 คน เข้าร่วมอบรม ที่ห้องประชุม สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:54

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.บุรีรัมย์ ตีวงแหวนเกษตรกรผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา หวังลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ | สยามรัฐ |...



รหัสข่าว: I-1220719000331

หน้า: 3/5



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:54

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.บุรีรัมย์ ตีวงเข็มเกษตรกรผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา หวังลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ | สยามรัฐ |...

โดยมีการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ ลักษณะยางก้อนถ้วยที่พึงประสงค์ จาก บริษัท นอร์ทอีท มหาชน จำกัด , การบรรยายหัวข้อ ผลการรับจ้างแปรรูปยางก้อนถ้วยให้แก่สถาบัน เกษตรกร ของกองจัดการโรงงาน 4 โดยหัวหน้ากองจัดการโรงงาน 4 การยางแห่งประเทศไทย และ เวทีเสวนาหัวข้อ แปลงใหญ่ยางพาราก้าวที่สำคัญ เพื่อความยั่งยืนชาวสวนยาง โดยวิทยากร จาก การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงาน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 5 นครราชสีมา





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:54

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.บุรีรัมย์ ตีวงเข็มเกษตรกรผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา หวังลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ | สยามรัฐ |...



นอกจากนี้ ยังมีเวทีสัมมนาถอดบทเรียน "การพัฒนาแปลงใหญ่ยางพารา ตามยุทธศาสตร์ ยางพารา 20 ปี" โดยคณะวิทยากร จากกองประสานนโยบายและวิชาการ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์

นายธนพันธ์ ชำนาญธนา ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า หลักคิดของการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ คือการมุ่งปรับเปลี่ยนระบบ การส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ขนาดใหญ่ มาสู่การรวมกลุ่มที่สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลมาช่วยในการผลิต รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยี ทำให้มีความสามารถในการจัดการผลผลิตผลต่ออย่างมืออาชีพ ส่งผลให้คุณภาพสินค้าได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของคู่ค้า สามารถเข้าถึงการตลาดและมีอำนาจต่อรองทางการตลาดสูงขึ้น

จุดมุ่งหมายของเกษตรแปลงใหญ่ จึงอยู่ที่การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการผลผลิตของกลุ่มแบบครบวงจร การเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม